



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๘๓

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. กล่าวว่า นโยบายสำคัญที่ ศบค. เน้นย้ำ คือ เรื่องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้เป็นนโยบาย หากมีส่วนหนึ่งมาเรียนในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจเป็นการเรียนการสอนร่วมกัน หรือการเรียนการสอนทางเลือกให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อมสามารถเลือกให้เด็กเรียนออนไลน์ได้ กรณีข้อสงสัยการเรียนออนไลน์ในบางพื้นที่ถือว่าขาดเรียนหรือไม่ หากผู้ปกครองเลือกให้เด็กเรียนอยู่ที่บ้าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แกลงแล้วว่าจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต้องทำให้มีมาตรฐานและไม่ถือเป็นการขาดเรียน ส่วนกรณีผู้ปกครองมีความกังวลว่าการที่บุตรหลานเดินทางไปเรียนอาจเกิดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นทั้งในโรงเรียน และจากการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ขอให้ติดตามมาตรการของ ศบค. กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง กพฐ. ในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดสัปดาห์นี้

๑.๒ นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามมาตรการผ่อนปรนของ ศบค. ที่กำหนดให้โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดเรียนได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.นี้ กรมอนามัยขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครอง ครู และเด็กวัยเรียน ยึดปฏิบัติตามหลัก ๖ x ๖ ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ประกอบด้วย ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CO) ดังนี้

- ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ (๑) เว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร (๒) สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา (๓) ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ (๔) คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ชักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา (๕) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก และ (๖) ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CO) ได้แก่ (๑) ดูแลตนเอง (Self care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด (๒) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น (๓) รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชั่วโมงควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนรับประทานอีกครั้ง (๔) ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน (๕) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ (๖) กักกันตัวเอง (Quarantine) ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

- สำหรับการเรียนขอให้เน้นจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเดียวและให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำ อาทิ สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ของเล่น ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งาน เพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก รวมทั้งปรับรูปแบบและเวลาในการรับประทานอาหารกลางวัน เช่น จัดเป็นกล่องอาหารแยกเฉพาะบุคคล และให้นักเรียนรับประทานในห้องเรียนของตนเอง ซึ่งมีที่นั่งเว้นระยะห่างกัน หรือปรับเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันให้เหลื่อมเวลากัน นอกจากนี้ เมื่อกลับถึงบ้าน ผู้ปกครองควรให้เด็กล้างมือด้วยสบู่และน้ำ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้าน

๑.๓ นายพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล รายงานผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “เรียนแบบไหนห่างไกลโควิด” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน ๑,๐๗๙ ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐

ม.ค.๖๔ พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๔๗.๘ ระบุเรียนที่สถาบันการศึกษาแบบเดิม เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-๑๙ ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกตามพื้นที่ระหว่าง กรุงเทพฯ กับ จ.สมุทรสาคร พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๕.๘ ของคนกรุงเทพฯ เทียบกับร้อยละ ๓๖.๕ ของคนสมุทรสาคร ระบุเรียนที่สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา เสี่ยงจะติดโควิด-๑๙ มากถึงมากที่สุด เมื่อถามถึงรูปแบบการเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-๑๙ มากที่สุด พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๘.๑ ระบุเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวห่างไกลโควิด-๑๙ มากที่สุด เมื่อจำแนกรายพื้นที่ระหว่าง กรุงเทพฯ กับ จ.สมุทรสาคร พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๖.๓ ของคนกรุงเทพฯ เทียบกับร้อยละ ๓๙.๓ ของคนสมุทรสาคร ระบุเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวห่างไกลโควิด-๑๙ มากที่สุด

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า สธ.รายงานผู้ติดเชื้อที่พบในเด็กมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากอาจเป็นโดยภูมิคุ้มกันของเด็ก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ ผู้ปกครองต้องช่วยกันระมัดระวังใน อันดับแรก เช่น ก่อนไปโรงเรียนมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากเด็กมีอาการระบบทางเดินหายใจให้อยู่บ้าน และมีการวัด อุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ ส่วนโรงเรียนต้องมีมาตรการในการคัดกรองเด็ก หากมีไข้ก็ต้องรีบแจ้งผู้ปกครองให้นำ เด็กกลับบ้าน การเกิดแพร่กระจายของโรคก็จะทำให้อยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกันเมื่อ เปิดเรียนแล้ว สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องการเว้นระยะห่าง และการจำกัดจำนวนเด็กนักเรียนในห้องเรียน รวมถึงการดูแลเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยในโรงเรียน

๒.๒ นพ.สราวุธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ว่า ประกอบด้วย มาตรการที่ ๑ เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ๖ มิติ คือ (๑) ต้องปลอดภัยลดการแพร่เชื้อ (๒) ต้องเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งออนไลน์ ออนไลน์ และ ออนแฮนด์ (๓) การครอบคลุมเด็กด้อยโอกาส (๔) สวัสดิภาพการคุ้มครอง (๕) นโยบายดูแลไม่ให้เกิดติดเชื้อ และ (๖) การบริหารทรัพยากร มาตรการที่ ๒ ให้สถานศึกษาเข้าประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai STOP COVID-๑๙ มาตรการที่ ๓ ยกระดับมาตรการปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-๑๙ เป็นสิ่งสำคัญ ต้องเข้มมาตรการหลัก คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ลดความแออัด ระบายอากาศ ทำความสะอาดจุดเสี่ยง และ มาตรการเสริม คือ ต้องเฝ้าระวัง คัดกรองความเสี่ยงของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และมาตรการที่ ๔ กำกับติดตาม และประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ สธ. ลงพื้นที่ดูความพร้อมเปิดเรียน เมื่อเปิดแล้ว ก็ต้องประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาด

## ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- หลังจาก ศบค.ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ทำให้หลายกิจการ/กิจกรรม เริ่มกลับมา เปิดให้บริการตามปกติ ขณะที่สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน กลับมาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ปกครองบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน และเห็นว่า ควรเลื่อนการเปิดเรียนออกไปก่อน เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น ประกอบกับธรรมชาติของเด็กที่มักอยู่ใกล้ชิดกัน นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่โรงเรียนแต่ละแห่งกำหนด จะมีความปลอดภัยสำหรับเด็กอย่างแท้จริงหรือไม่

## ๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.today.line.me](http://www.today.line.me) เห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ยังไม่น่าไว้วางใจและยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงรู้สึกกังวลเมื่อผ่อนคลายให้โรงเรียน/ สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ หากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในเด็ก

นักเรียน...

นักเรียน อาจทำให้การสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น พร้อมทั้งข้อสังเกตถึงแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่

**๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- **สำนักงานศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์** ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อลดความแออัดและป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เช่น การปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การจำกัดจำนวนนักเรียนในห้องเรียน ลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ฯลฯ รวมทั้งการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) และสอดคล้องแนวทางที่ ศบค.กำหนด ตลอดจนการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

**๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgronline.com](http://www.mgronline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)